



ที่ สกพ ๕๕๐๒/๑๑๓๑๑

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓  
เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓  
(นายอำเภอศรีเทพ)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน กกพ. ที่ สกพ ๕๕๐๕.๓/๐๔๘๒ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ ๙๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓  
๒. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓  
๓. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
๔. ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝาก  
๕. กรอบงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓  
๖. คู่มือประชาชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แจ้งรายชื่อผู้แทนภาครัฐที่ผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือก ประกอบด้วย นายอำเภอศรีเทพ และกำนันตำบลคลองกระจิง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓ นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ดำเนินการเพื่อให้มีคพรฟ. ตามระเบียบและประกาศที่ กกพ. กำหนดแล้ว และ กกพ. ได้มีคำสั่งที่ ๙๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓ โดยมีนายอำเภอศรีเทพเป็นประธานกรรมการ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) สำนักงาน กกพ. จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบหมายกรรมการและเลขานุการ เพื่อดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารหรือสถาบันการเงิน โดยใช้ชื่อบัญชี “เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓” โดยผู้มีอำนาจสั่งจ่ายสี่คน คือ ประธาน คพรฟ. รองประธาน คพรฟ. คนใดคนหนึ่ง และกรรมการ คพรฟ. อีกสองคน และมีเงื่อนไขการส่งจ่ายเงินโดยมีผู้ลงนามสองในสี่ คือ ประธาน คพรฟ. หรือ รองประธาน คพรฟ. ลงนามร่วมกับกรรมการ คพรฟ. อีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตาม ข้อ ๕๘ และข้อ ๕๙ ของระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

/(รายละเอียด ...

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓) ทั้งนี้ หากในพื้นที่ประกาศมีสาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขอให้เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เนื่องจากจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ และสำนักงาน กกพ. จะโอนเงิน (A/C Transfer) ผ่านระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีเงินฝากในพื้นที่ประกาศ จะได้รับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ และสำนักงาน กกพ. ได้ประสานงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้อำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเรียบร้อยแล้ว โดยมีเอกสารประกอบการขอเปิดบัญชีเงินฝาก ดังนี้

(๑) หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝาก (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มีอำนาจลงนามรับรอง  
ส่งจ่ายเงินในบัญชีเงินฝากทุกท่าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) สำเนาคำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชน  
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓ พร้อมประธาน คพรพ. รับรองสำเนาถูกต้อง

๒. ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์ในการขอเบิกจ่ายเงินรายไตรมาส พร้อมทั้งแนบ  
สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามข้อ ๑ ให้สำนักงาน กกพ. ดำเนินการโอนเงิน  
ค่าบริหารจัดการสำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศตามระเบียบที่ กกพ. กำหนด และหลังจากได้รับเงิน  
ค่าใช้จ่ายรายไตรมาสแล้ว ขอได้โปรดแจ้ง สำนักงาน กกพ. ทราบต่อไปด้วย

ทั้งนี้ กกพ. เห็นชอบกรอบงบประมาณประจำปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓ จำนวน ๓.๒๑ ล้านบาท ประกอบด้วย  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ จำนวน ๐.๔๘ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชน จำนวน  
๒.๗๓ ล้านบาท โดย คพรพ. สามารถนำแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอ กกพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)  
ทั้งนี้ แผนงานประจำปีงบประมาณดังกล่าว ให้ดำเนินการจัดส่งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยให้  
ดำเนินการตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่ กกพ. กำหนดต่อไป

พร้อมนี้ สำนักงาน กกพ. ขอแจ้งรายชื่อผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ  
พลังงาน ประจำเขต ๓ (นายบุญ สวัสดิ์ชัย) โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๖๒๒ ๑๙๙๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓ เพื่อประสานงานในรายละเอียดร่วมกับคณะกรรมการดังกล่าว โดยตรงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุเคราะห์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายอติลักษณ์ อรรถาพิช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

โทร. ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๓๑๓

โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๗๒

สำเนาส่ง สำนักงาน กกพ. ประจำเขต ๓ (นครสวรรค์)

กรอบงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓๒๙) เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบกรอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดเพชรบูรณ์ ๓ เป็นเงินจำนวน ๓,๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยมีกรอบงบประมาณสำหรับจัดทำแผนงานประจำปี ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชน
ตามที่ คพรฟ. เสนอ แต่ไม่เกินกรอบเงินที่กำหนด จำนวน ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท	ตามแผนงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ทั้งนี้ไม่เกินกรอบเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๒,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๓,๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท	

